

กำลังซื้อคนไทยยังไม่เพิ่ม/ 'ภัยแล้ง' ปัจจัยถ่วง ธกส. เล็ง แจก

เอกชนหนุนรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจที่มี
ขับเคลื่อนกำลังซื้อ เผยผลกระทบแล้งปีนี้ทำ
ผลผลิตน้ำตาลอ่วม ขณะที่ชาวไร่อ้อย ลุ้น กรม.
เคาะเงินเพิ่มค่าอ้อย 160 บาท/ตัน เป็นของขวัญ
ก่อนสงกรานต์ ส่วน "ธ.ก.ส.-คลัง" เล็งจ่ายเงิน
ตรงให้เกษตรกร หลังเดือดร้อนจากแล้ง

นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า
ขณะนี้แรงซื้อของคนไทยโดยรวมยังคงไม่เพิ่มขึ้น
และปัจจัยภัยแล้งที่จะกระทบเกษตรกรอาจส่งผล
ให้แรงซื้อลดลงได้ แต่ทั้งนี้คาดหวังว่ามาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐทั้งการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานต่าง ๆ และการกระตุ้นแรงซื้อประชาชน
เช่น มาตรการดาบลดละ 5 ล้านบาท และ
หมู่บ้านละ 5 แสนบาท การลดหย่อนภาษีจากการ
ท่องเที่ยวและทานอาหารช่วงเทศกาลสงกรานต์
 ฯลฯ สิ่งเหล่านี้น่าจะมีผลให้แรงซื้อของประชาชน
ค่อย ๆ ทบอຍเพิ่มขึ้นและจะเห็นผลชัดเจนในครึ่ง
ปีหลังของปีนี้ได้

“เอกชนก็หวังว่ามาตรการที่รัฐพยายาม
ดำเนินการเหล่านี้จะเริ่มเห็นผลได้บ้างในช่วง
หลังสงกรานต์ไปแล้วและจะเห็นผลชัดเจนในช่วง
ครึ่งปีหลัง เพราะยอมรับว่าภัยแล้งกระทบต่อแรงซื้อ
ภาคเกษตรพอสมควรเมื่อรัฐอัดเงินเข้าไปช่วยก็น่า
จะบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านระดับหนึ่ง”
นายวัลลภ กล่าว

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
เปิดเผยว่า สำหรับการออกมาตรการบรรเทาผลกระทบ
ผู้ที่เดือดร้อนในกลุ่มเกษตรกรจากภัยแล้งนั้น
ขณะนี้อยู่ระหว่างการหาข้อมูลผู้ที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรทั้งหมดว่ามีจำนวนเท่าไร และมีกี่รายที่

เงินออมเกษตรกร

99144938

Date 28 ส.ค. 2559

Page :

เดือนร้อน ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดภัยแล้งรุนแรง เพื่อนำมาสรุปเรื่องจำนวนคนเป้าหมายและเงินที่ต้องใช้ จะได้ข้อสรุปในเร็วๆ นี้

สำหรับการออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรครั้งนี้ เนื่องจากจะมีเงินที่ส่วนราชการตั้งงบเบิกจ่ายไม่ทัน ถูกดึงมาทำโครงการนี้ส่วนหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะน่าจะใช้วิธีการส่งเงินเข้าไปถึงมือผู้ที่เดือนร้อนโดยตรง เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็นผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ เพราะจะดึงมาจากรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเกษตรกร โดย ธ.ก.ส.

จะใช้ฐานข้อมูลของธนาคารในการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

“ปลัดคลัง กำลังดูเรื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอยู่ว่าจะทำอย่างไรให้เงินไปถึงมือผู้ที่เดือนร้อน โดยเร็วและถูกต้องเป็นที่ยอมรับของสังคม คาดว่าจะช่วยทุกคนที่เป็นเกษตรกรจะได้หมดแบบส่งเงินเข้าไปช่วยค่าครองชีพโดยตรง” นายลักษณ์กล่าว

ขณะที่แหล่งข่าววงการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวว่า ในส่วนการช่วยชาวไร่อ้อย

นั้น กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมจะเสนอกณะรัฐมนตรี(ครม.)ไม่เกินวันที่ 9 เม.ย. เพื่อให้เห็นชอบแนวทางการเพิ่มราคาอ้อยให้กับชาวไร่ฤดูการผลิตปี 2558/59 อีกตันละ 160 บาท จากราคาประกาศที่กำหนดไว้เป็นรายเขต 2 ราคาคือ 773 และ 808 บาทต่อตัน เพื่อให้ทันเป็นของขวัญแก่ชาวไร่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ หลังจากเดิมกำหนดจะเข้าครม.ตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้

นายสมศักดิ์ จันทรวงทอง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ถือว่ารุนแรงอย่างมาก มากกว่าที่ประเมินไว้เมื่อเดือนก.พ. 2559 ที่คาดว่าภัยแล้งจะกระทบผลผลิตและเสียหายประมาณ 1-1.5 หมื่นล้าน แต่ประเมินล่าสุดพบว่าความเสียหายรวมน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.55 หมื่นล้านบาท

นายยู เจียรยีนยงพงศ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการรถบรรทุกยังคงมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแม้ว่าจะจะเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเนื่องจากพืช ผัก ผลไม้ และนาข้าว ล้วนได้รับผลกระทบทำให้การผลิตลดลงในภาพรวม

“เม.ย.ปีที่แล้วรถบรรทุกว่างงานราว 30% จากที่มีอยู่ประมาณ 1 ล้านคัน ซึ่งก็ถือว่าว่างผิดปกติแต่ช่วงต้นปีก็ยังคงดีเฉลี่ยทั้งปีก็น่าจะว่างลง 20 กว่า% ปีนี้เราก็ยังมองว่าการว่างงานก็น่าจะสูงไปกว่าปีที่แล้ว”นายยูกล่าว

นายสุริยา คำสุวรรณ นายกสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งไทยกล่าวว่า สมาคมฯมีรถอยู่ประมาณ 1,500 คัน ยอมรับว่าอัตราการว่างงานมีสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนกว่า 30% จากภาวะภัยแล้งและการส่งออกที่ลดลง